



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

วันที่: พุธ 29 สิงหาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25157

หน้า: 12(ล่างขวา)

Col.Inch: 33.16 Ad Value: 72,952

PRValue (x3): 218,856

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: เล่นกับไฟ: ยุทธศาสตร์ปราบยาบ้า



ยุทธศาสตร์ปราบยาบ้า

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของลุงตู่ไม่ค่อยทันเลยบอกยากต้องการมากน้อยขนาดไหน หรือไม่อยากเอามาเป็นข้อผูกมัดแบบคนคิดไม่ได้ทำคนทำไม่ได้คิด...

ตอนนี้สนใจมากที่สุดอยากได้ยุทธศาสตร์ 6 เดือน ว่าด้วยปราบยาเสพติดในชุมชนในกลุ่มผู้เสพ

ถูกรับ การจับใหญ่ตามแนวชายแดนหรือรอบนอกรอบในเมืองทีละเป็นล้านๆเมียดังต้องทำอย่างเข้มข้นต่อไป อันนั้นผู้ระยยาวยากจะรู้จักจบเพราะโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านยังทุ่มผลิตแบบไม่สนใจอุปสงค์ในตลาด

ขอรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ไฟฟ้แก้ปัญหาที่ผลกระทบอันเป็นอันตรายต่อผู้คนในสังคมในชุมชนโดยตรง ตั้งใจท้ยไว้ที่ผู้ค้ารายย่อย ผู้เดินยาในพื้นที่ และตัวผู้เสพ

คำว่ายาเสพติดท่วมประเทศไม่เกินความเป็นจริง ร้ายสุดยาบ้าเพราะผู้เสพเป็นคนในชุมชนเมายาขึ้นมาทีละระวาคได้ฆ่าได้ทำร้ายไม่เว้นหมู่พวก รึ ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริตเช่นขับรถพอเสฟได้ทีก็เป็นปีศาจเทียวทำร้ายผู้บริสุทธิ์ตามท้องถนน

ถ้าท่านสังเกตจะพบว่าเป็นเหตุการณ์ประจำวันไปแล้ว คนเสฟยาเมายาก่อเหตุสร้างความเสียหายบนพื้นที่สาธารณะบ่อยครั้งสูญเสียชีวิต

ไม่ว่าวันก่อนต้องใช้ตำรวจหลายคนจับกุมหญิงเมายาบ้าถือมีดอาละวาดในชุมชน ซึ่งทำได้เพียงนำตัวไปส่งบสดีอารมณบนโรงพักแล้วก็งปรับก่อนส่งกลับบ้านเพื่อมาเสฟและเผาใหม่ผมพูดอย่างนี้ด้วยไม่พบว่ามีการไล่ล่าหาตัวผู้จำหน่ายยาอันเป็นต้นเหตุแต่อย่างใด

ขอพาดพิงถึงอเมริกาซึ่งสถิติบอกว่าคนอเมริกันตายด้วย

ยาเสพติดสูงกว่าอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุสำคัญหนึ่งข้อเพราะเป็นของหาง่าย-เช่นเดียวกับในประเทศไทยขณะนี้

ยุทธศาสตร์ 6 เดือนกำจัดยาบ้าในชุมชนใช้กำลังคนเยอะถ้าพึ่งตำรวจหรือป.ป.ส.รับไม่ไหว ถึงต้องยกมาตรการจัดการเป็นระดับชาติ บูรณาการฝ่ายตำรวจ,ฝ่ายปกครอง,องค์การท้องถิ่นและทหารซึ่งควรเป็นทัพหลวงเพราะศักยภาพถึง

ยุทธวิธีคือปูพรมส่งกำลังรุกและเฝ้าจับตาในทุกพื้นที่เสี่ยง หมู่บ้าน,ตำบล,ชุมชนต้องไม่ให้กลุ่มผู้ค้ายามีที่ยืนมีที่อยู่ไปจนถึงไม่มีที่ไ้หมั่นหายใจ

ทำการบ้านหาข้อมูลให้มากที่สุดผมเชื่อว่าคนในชุมชนรู้ใครเป็นใครเพียงไม่กล้าพูดกลัวตัวเองและครอบครัวไม่ปลอดภัยอันนี้ภาครัฐต้องคุ้มครองป้องกันและสร้างความมั่นใจมาก่อน รากถอนโคนจนเหี้ยน ไม้ให้ชาวบ้านฟันรื้อยกแล้วถูกคิดบัญชีภายหลัง

พฤติกรรมพวกค้ายาและญาติมิตรสังเวยง่ายรายได้ต่ำ รสนิยมสูง อย่างล่าสุดจับแม่แก๊งค้ายาเถียนยันกับตำรวจรายได้วันละ 300 แต่เป็นอยู่หรูหรา ขาดไม่ได้ก็รถแพงๆและที่ดินซื้อไว้ฟอกเงิน

ก็หวังให้รัฐบาลทหารใช้แสนยานุภาพที่มีเพื่อสังคมสงบสุขลูกหลานไทย,คนไทยอยู่ห่างๆยานรก สร้างความทรงจำที่ดี โดยลงไปที่ชุมชนโดยตรง-บีบั้นให้แหลกเป็นผง.

แมงมอ
mangmoa49@gmail.com